



Ảnh Phạm Văn Hưng, tỉnh Hải Dương tích tụ 10ha đất bãi tại xã Điệp Nông trồng cà rốt xuất khẩu.

### KỶ 3: ĐẤT BÃI “HÁI” RA TIỀN

Từ “cú hích” cơ chế hỗ trợ của các cấp, các ngành, vùng đất bãi ven sông huyện Hưng Hà nay đã “thay da đổi thịt”, khoác lên mình diện mạo mới. Những người nông dân trước kia “chân lấm, tay bùn” nay đang từng bước trở thành “nông dân số”. Không chỉ đổi mới tư duy sản xuất, họ còn vươn lên làm chủ công nghệ, phát triển nhiều mô hình nông nghiệp mới trên vùng đất bãi quê hương.

#### Triệu phú trên vùng đất bãi

8 năm bám vùng đất bãi ven sông Hồng cũng là bằng ấy thời gian, anh Trần Xuân Tâm, thôn Tân Hòa, xã Tân Lễ gắn bó với mô hình trồng cây dưa lưới trong nhà màng. Từ 430m<sup>2</sup> ban đầu, đến nay diện tích trồng dưa của anh Tâm đã tăng lên 7.000m<sup>2</sup>. Trung bình mỗi năm anh Tâm thu về gần 60 tấn quả, sau khi trừ các chi phí sản xuất lợi nhuận được trên 500 triệu đồng. Khởi nghiệp từ một cây trồng hoàn toàn mới theo công nghệ hiện đại, mô hình của anh Tâm đã

mở ra hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp ở địa phương. Anh Tâm tâm sự: Năm 2015, tôi bắt đầu khởi nghiệp trồng dưa lưới công nghệ cao, lúc đó ở miền Bắc có rất ít mô hình này. Vụ dưa đầu tiên thất bại nhưng cũng từ thất bại đó đã giúp tôi có kinh nghiệm sản xuất ở những vụ sau. Đầu tư nông nghiệp công nghệ cao chi phí ban đầu rất lớn nhưng mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Hiện nay, ngoài dưa lưới tôi còn đầu tư trồng hoa tulip, mỗi năm cung cấp ra thị trường hàng nghìn cây hoa và 100.000 củ giống,

cây mầm. Riêng hoa tulip mang lại thu nhập khoảng 400 triệu đồng/năm. Trang trại của tôi còn tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Được xem là người “giải cứu” đất bãi bỏ hoang, anh Bùi Văn Vũ, Giám đốc HTX SXKD Anh Vũ, xã Hồng Minh hiện đang thuê, mượn khoảng 25ha diện tích đất bãi trồng lúa, cây công trình và rau màu... Để “vận hành” mô hình, anh Vũ đã đầu tư 2 tỷ đồng mua máy làm đất, máy cấy, máy bón phân và xây dựng hệ thống tưới nước tự động... Đến nay, anh đã quy hoạch thành 4

vùng sản xuất tập trung, tạo việc làm thường xuyên cho gần 10 lao động. Anh Vũ chia sẻ: Huyện Hưng Hà tạo điều kiện thuận lợi giúp chúng tôi tích tụ ruộng đất phát triển sản xuất nông nghiệp nhằm từng bước chuyển dịch từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, qua đó giúp nông dân bắt nhịp với nền nông nghiệp hiện đại từ cây trồng chủ lực. Thời gian tới, tôi tiếp tục gieo trồng theo hướng tập trung, xây dựng mô hình từng bước hướng đến nền nông nghiệp sạch, xanh,

Hiện nay, giá trị sản xuất của các mô hình ở vùng đất bãi cao gấp 3 - 4 lần cây lúa, chiếm 25% giá trị sản xuất nông nghiệp toàn huyện, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, xây dựng thương hiệu nông sản sạch ở địa phương.

Không chỉ có anh Tâm, anh Vũ, vùng đất bãi ven sông ở Hưng Hà còn biết đến là thủ phủ chăn nuôi với hàng chục mô hình nuôi lợn, bò thương phẩm với quy mô lớn. Trang trại chăn nuôi tổng hợp của anh Trần Hữu Phương, thôn Hữu Tiến, xã Hồng An được xây dựng từ năm 2012 trên diện tích 9 mẫu đất bãi. Anh Phương đã đầu tư xây dựng 3 khu chăn nuôi riêng biệt với 70 con bò thương phẩm; 300 - 400 con lợn thịt; khu trồng nhãn, vải thiếu, ngô sinh khối... Anh Phương cho biết: Tiếc đất phù sa màu mỡ không canh tác dẫn tới hoang hóa nên tôi đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu quả của gia đình để xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung và cây ăn quả. Việc chăn nuôi, trồng trọt của gia đình ban đầu gặp nhiều khó khăn vì chưa có nhiều kinh nghiệm, vốn đầu tư còn hạn chế, dịch bệnh bất ngờ. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của địa phương khi tham gia các khóa tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt nên hoạt động chăn nuôi, trồng trọt dần vào ổn định và đem lại hiệu quả kinh tế. Mỗi năm từ mô hình này, gia đình tôi thu lãi 300 - 400 triệu đồng.

#### Thu hút doanh nghiệp từ tỉnh ngoài

Không chỉ khuyến khích người dân sở tại tham gia sản xuất, phát triển vùng đất bãi ven sông, huyện Hưng Hà đã tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp,

HTX đến đầu tư phát triển vùng sản xuất công nghệ cao, từng bước góp phần đưa nông nghiệp Hưng Hà trở thành khu vực trọng điểm của tỉnh.

Anh Phạm Văn Hưng, tỉnh Hải Dương là 1 trong 7 hộ dân thuê đất bãi ở xã Điệp Nông để trồng cây màu theo mô hình công nghệ cao. Trong số 50ha đất bãi, gia đình anh đã mạnh dạn thuê 10ha để đầu tư trồng cà rốt. Qua 4 năm triển khai, đến nay mô hình của anh mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho hơn 30 lao động địa phương. Mỗi năm, từ mô hình trồng cà rốt, anh Hưng thu lãi trên 1 tỷ đồng. Hiện mỗi sào cà rốt anh thu được một tấn với giá bán từ 3.000 - 5.000 đồng/kg tại ruộng. Anh Hưng chia sẻ: Tính ra mỗi sào tôi thu lãi 4 - 5 triệu đồng. So với các loại cây trồng truyền thống như ngô, lạc thì cà rốt mang lại hiệu quả cao gấp 2 - 3 lần. Tôi cũng mạnh dạn đầu tư máy làm đất, máy gieo hạt, hệ thống tưới nên giảm được ngày công, giống, phân bón, nguồn thu nhập cao và ổn định hơn, đặc biệt trồng đến đâu được thương lái đến tận ruộng thu mua đến đó.

Năm 2021, HTX Thái Dương Xanh, tỉnh Hải Dương đã mạnh dạn thuê 50 mẫu đất bãi của các hộ dân xã Hồng Minh để đưa cây được liệu như cà chua, cà tím, cây đu đủ lấy hoa và trồng. Ông Trần Văn Thân, Giám đốc HTX Thái Dương Xanh chia sẻ: Chúng tôi đã đầu tư hàng tỷ đồng thuê ruộng, mua giống, thuê công nhân, mua máy móc để thực hiện mô hình

#### Ông Lê Khắc San, Giám đốc HTX DVNN xã Cộng Hòa



Hiện nay, xã Cộng Hòa có trên 80ha diện tích đất bãi, trong đó có hàng chục hộ tích tụ trên 60 mẫu để trồng cam, ổi... mỗi sào thu lãi 4,8 triệu đồng. Vùng bãi ven sông thực sự là mảnh đất màu mỡ góp phần tạo ra giá trị kinh tế lớn cho người dân địa phương. Khai thác tiềm năng vùng đất bãi ven sông của người dân xã Cộng Hòa là tín hiệu đáng mừng; đặc biệt, khi diện tích đất nông nghiệp đang dần bị thu hẹp thì phát triển kinh tế từ vùng đất bãi sẽ là lời giải cho phát triển kinh tế nông nghiệp ở các địa phương ven sông.

#### Ông Nguyễn Hoàng Anh, phụ trách HTX DVNN xã Hồng Minh



Trên địa bàn xã có 6 chủ thể từ các tỉnh: Hải Dương, Hưng Yên thuê lại đất bãi để quy vùng trồng trọt quy mô lớn với 70ha, góp phần thúc đẩy làm cho chính người dân có ruộng cho thuê với mức thu nhập 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Từ vùng đất bãi, mỗi năm giá trị sản xuất chiếm 30% giá trị sản xuất nông nghiệp của xã.

này. Qua gần 3 năm canh tác, mỗi năm chúng tôi thu được 12 - 15 triệu đồng/sào với giá hời khờ đạt gần 200.000 đồng/kg, hoa đu đủ đực giá từ 90.000 - 100.000 đồng/kg. Đây là mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 40 lao động tại địa phương.

Còn anh Ngô Quang Dương, thành phố Hưng Yên hiện thuê đất gieo trồng 14 mẫu cà rốt và ngô ngọt tại vùng đất bãi Hồng Minh. Qua 4 năm triển khai, đến nay mô hình của anh mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng và tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương với thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Anh Dương chia sẻ: Tính ra mỗi sào tôi thu lãi 2 - 3 triệu đồng.

So với trồng lúa thì cà rốt mang lại hiệu quả cao gấp 2 - 3 lần. Tôi cũng mạnh dạn đầu tư máy làm đất, máy gieo hạt, hệ thống tưới nên giảm được ngày công, giống, phân bón, nguồn thu nhập cao và ổn định hơn.

Chuyển đổi cây trồng trên vùng đất bãi đã mang lại sức sống mới, không khí đất đai được khai thác hiệu quả mà người nông dân cũng hình thành tư duy năng động, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp đáp ứng với yêu cầu thị trường. Vì thế, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao, góp phần không nhỏ trong hành trình hướng đến một nền nông nghiệp phát triển bền vững của huyện Hưng Hà.

(còn nữa)  
**THANH THUY**

## Chủ động ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Theo Tổ chức Khí tượng thế giới, trong 40 năm qua, số các đợt thiên tai tăng gấp 3 lần trên toàn cầu, ghi nhận bất thường về tần suất, cường độ, đặc biệt là sự trái quy luật. Ở Việt Nam cũng không ngoại lệ; từ đầu năm đến nay, liên tiếp các kỷ lục về nắng nóng, mưa lũ... đã bị phá vỡ, các hiện tượng thời tiết bất thường liên tục diễn ra khiến nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề cả người và tài sản.

#### Xu hướng thiên tai cực đoan, bất thường và khó dự đoán

Mới đây nhất, mưa dông kèm sấm, sét trong ngày 19/5 tại miền Bắc đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản ở nhiều địa phương. Tỉnh Thái Bình đã ghi nhận một trường hợp tử vong do sét đánh, đó là ông P.V.K (60 tuổi), trú tại thôn Trục Nho, xã Minh Quang (Vũ Thư) trong lúc đi làm đồng, không kịp tránh, không may bị sét đánh dẫn đến tử vong.

Ông Phạm Quốc Hưng, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Thái Bình cho biết: Theo nhận định của Tổng cục Khí tượng thủy văn, số lượng các cơn bão, áp thấp nhiệt đới trong năm 2024 hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta và Thái Bình xấp xỉ trung bình nhiều năm; có khoảng 10 - 12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, trong đó có khoảng 6 - 7 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền nước ta, 2 - 3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Thái Bình. Bên cạnh đó, cần đề phòng khả năng xuất hiện những cơn bão mạnh không theo quy

luật và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác như dông, lốc, sét xảy ra với tần suất lớn; gió mạnh khi xảy ra mưa dông và hoạt động của các vùng áp thấp nóng phía Tây trên vùng biển ngoài khơi và ven biển hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải. Có khả năng xảy ra từ 7 - 9 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt (kéo dài từ 2 ngày trở lên); thời gian nắng nóng kéo dài và

cường độ nắng nóng có khả năng gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2023. Nhiệt độ cao nhất mùa từ 37 - 39°C. Thời gian xuất hiện nắng nóng tập trung chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 7. Tổng lượng mưa toàn mùa các khu vực trên địa bàn tỉnh ở mức xấp xỉ gần cao hơn trung bình và nắng nóng gay gắt (kéo dài từ 2 ngày trở lên); thời gian nắng nóng kéo dài và

trung bình trên 100mm trở lên). Có khả năng mưa lớn xuất hiện vào cuối mùa mưa bão.

#### Chủ động ứng phó với thiên tai

Trước tình hình đó, tỉnh Thái Bình đã chủ động triển khai các giải pháp theo phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật lực, tài chính, ngân sách ứng phó với các cơn bão, áp thấp nhiệt đới

hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 3/5/2024 của UBND tỉnh; trong đó, chủ động đẩy đủ nhân lực, vật lực, xây dựng lực lượng chuyên nghiệp, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông, gắn với kiến thức, kỹ năng ứng phó với thiên tai, để các địa phương, đơn vị và người dân không chủ quan, lơ là trước diễn biến, các hình thái thiên tai như: dông, lốc, sét, nắng nóng, mưa lớn... Ngoài việc hoàn thành tu bổ, bảo dưỡng đề án và công trình đang thi công liên quan đến đề án, bảo đảm an toàn các công trình đề phòng lũ, chủ động chuẩn bị sẵn sàng hệ đề phòng lũ, UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm, đặc biệt là vi phạm xây dựng công trình trái phép ngoài bãi sông, trong hành lang bảo vệ đê điều gây cản trở thoát lũ để sớm xử lý dứt điểm; xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể xử lý dứt điểm các điểm vi phạm theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản số 454/UBND-NNTNMT ngày 2/2/2024; số 1374/UBND-NNTNMT ngày 16/4/2024.

Theo dự báo, thời gian tới, tình hình thời tiết, khí hậu tiếp tục có những diễn biến phức tạp, công tác PCTT và TKCN của Thái Bình đã và đang được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng từ phương án, phương tiện, thiết bị, lực lượng. Để công tác PCTT thực sự hiệu quả, giảm bớt thiệt hại về người và tài sản, các địa phương và người dân trong tỉnh cần chủ động nắm bắt thông tin thời tiết, chuẩn bị sẵn các phương án phòng tránh, trong đó lấy phòng tránh là chính, chủ động bảo đảm an toàn trước mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra.

**NGUYỄN THỜI**



Các công trình phòng, chống thiên tai đang được gấp rút đẩy nhanh tiến độ trước mùa mưa bão.

### THÀNH PHỐ Tập huấn công tác dân vận, tin ngưỡng, tôn giáo, kỹ năng tuyên truyền, vận động trong công tác giải phóng mặt bằng

Sáng ngày 21/5, Thành ủy Thái Bình tổ chức tập huấn công tác dân vận, tin ngưỡng, tôn giáo, kỹ năng tuyên truyền, vận động trong công tác giải phóng mặt bằng.

Trong 2 ngày 21 - 22/5, gần 800 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Chỉ đạo công tác tin ngưỡng, tôn giáo thành phố và các phường, xã; bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố 19 phường, xã trên địa bàn thành phố đã được báo cáo viên Ban Dân vận Tỉnh ủy và thành phố truyền đạt nội dung Nghị định số 95/2023/NĐ-CP, ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; triển khai hướng dẫn xây dựng mô hình thi đua dân vận khéo; kỹ năng tuyên truyền, vận động trong công tác giải phóng mặt bằng.

Thông qua tập huấn giúp các đại biểu nâng cao hiểu biết, cũng như vai trò trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Phát động xây dựng, duy trì hiệu quả và nhân rộng mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án để phục vụ phát triển đô thị thành phố Thái Bình ngày càng văn minh, hiện đại.

**MINH NGUYỆT**

### HƯNG HÀ Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho cán bộ phụ nữ cơ sở

Sáng ngày 21/5, Trung tâm Chính trị huyện Hưng Hà phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác dành cho cán bộ phụ nữ cơ sở năm 2024.

Gần 300 học viên là cán bộ, hội viên 35 xã, thị trấn được truyền đạt 3 nội dung gồm: Giới thiệu nội dung tác phẩm Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm “bản sắc cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; phụ nữ với công tác chuyển đổi số và không gian mạng; tuyên truyền về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ cho cán bộ hội phụ nữ cơ sở, từ đó vận dụng linh hoạt vào tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Công an huyện Hưng Hà trao tặng mũ bảo hiểm cho cán bộ hội phụ nữ cơ sở tham gia trả lời câu hỏi tại lớp bồi dưỡng.

**BẢO AN**